

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”  
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี

เวลา/หัวข้อ	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ / วิชาที่สอน	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน	เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ / วิชาที่สอน
วัน			
จ. ๕ ก.พ. ๖๗	<p>ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไป เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย ดร.ธวัช เพชรไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p>		<p>กระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (ต้นทาง) - ภาพรวมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การทิ้ง การเก็บ การขน และการกำจัด - แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับประชาชน อปท. และผู้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน - หลักเกณฑ์และลักษณะภาชนะบรรจุ ภาชนะรองรับ การกำหนดจุดแยกทิ้งและสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย นายประโชติ กราบกราน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย</p>
อ. ๖ ก.พ. ๖๗	<p>กระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (กลางทางและปลายทาง) - หลักเกณฑ์และสุทธลักษณะการขน การตรวจสอบยานพาหนะ การใช้งานเอกสารกำกับ การขนส่ง และกฎหมายการขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน - เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย</p>		<p>การจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาล</p>
พ. ๗ ก.พ. ๖๗	<p>ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดย อาจารย์สีตางค์ คงกระโทก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>เหตุฉุกเฉิน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และ การปฐมพยาบาล โดย อาจารย์สีตางค์ คงกระโทก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย นายทัยธัช หิริญเรือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย</p>

- หมายเหตุ**
- วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่มการอบรม เวลา ๐๘.๐๐ น.
  - รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เข้าเวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. ปายเวลา ๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.
  - ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท (เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ)
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม)

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม